

สรุปสาระสำคัญจากการประชุมคณะกรรมการนโยบาย
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) ครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๖
 วันพฤหัสบดีที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ห้องสัมมนา ๓ ชั้น ๓ อาคารศูนย์การเรียนรู้
 องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)

เรื่อง	สรุปสาระสำคัญ/ข้อสังเกต/มติที่ประชุม
๑. ติดตามวาระการประชุมคณะกรรมการนโยบาย	<p>ประธานกรรมการนโยบายมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการประสานติดตามให้หน่วยงานต่าง ๆ ของ ส.ส.ท. นำเสนอวาระต่อที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง โดยในส่วนงานวิจัยต่าง ๆ ของ ส.ส.ท. มอบหมายคณะอนุกรรมการด้านวิชาการ เทคโนโลยีและเนื้อหา ดำเนินการรวบรวมและสรุปผลการดำเนินงานวิจัยเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการนโยบายต่อไปด้วย</p>
๒. ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงบประมาณปี ๒๕๖๖ สำนักสื่อดิจิทัล	<p>ฝ่ายบริหารนำเสนอการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงบประมาณสำนักสื่อดิจิทัล ปี ๒๕๖๖ ตามมติคณะกรรมการบริหารเมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยปรับลดงบประมาณทั้งในส่วนที่เกิดจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก โดยจะนำงบประมาณที่ปรับลดไปปรับเพิ่มเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับเตรียมความพร้อมด้านเทคโนโลยีรองรับแผนงานที่จะเริ่มดำเนินการตามร่างแผนบริหารกิจการปี ๒๕๖๗ รวมถึงใช้จ่ายอันเป็นเรื่องสุดท้ายในบางบริการที่สูงกว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรร</p> <p>ที่ประชุมอภิปรายถึงประเด็นการเสนอขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณในช่วงระยะเวลาใกล้สิ้นปีงบประมาณ ว่ามีเหตุผลความจำเป็นและชัดเจนเพียงพอและเหมาะสมหรือไม่อย่างไรก็ตาม เมื่อผู้นำเสนอวาระได้ชี้แจงจนเข้าใจชัดเจนและครบถ้วนแล้ว คณะกรรมการนโยบายเห็นความจำเป็นที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงบประมาณเพื่อรองรับค่าใช้จ่ายบางส่วนที่ผันแปรตามกิจกรรมซึ่งอาจเป็นไปได้ยากที่จะตั้งงบประมาณให้ใกล้เคียงค่าใช้จ่ายจริงได้ รวมถึงค่าใช้จ่ายสำหรับเตรียมความพร้อมด้านเทคโนโลยีเพื่อรองรับแผนงานที่จะเริ่มดำเนินการตามร่างแผนบริหารกิจการปี ๒๕๖๗ ทั้งนี้ กรรมการนโยบายได้มีข้อสังเกตว่า ในบางโครงการมีการปรับลดงบประมาณลงจำนวนมากถึงกว่าร้อยละ ๕๐ และบางโครงการมีการใช้งบประมาณในช่วงกลางปีไม่ถึงร้อยละ ๕๐ ซึ่งสะท้อนถึงประสิทธิภาพของการตั้งงบประมาณและวินัยในการใช้จ่ายงบประมาณ จึงมีข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในปีต่อไป โดยฝ่ายบริหารควรพิจารณาตั้งงบประมาณโครงการให้เชื่อมโยงสอดคล้องกับผลผลิตและผลลัพธ์ที่ระบุไว้ตามแผนงาน ส่วนการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงบประมาณนั้น ให้ดำเนินการตามความจำเป็นโดยไม่กระทบกับเป้าหมายของแผนงาน และต้องนำเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๒ - ๓ ของปีเว้นแต่มีเหตุสุดวิสัย</p> <p>มติที่ประชุม</p> <p>๑. รับทราบการเปลี่ยนแปลงโครงการและงบประมาณปี ๒๕๖๖ ของสำนักสื่อดิจิทัลที่ไม่กระทบกับวงเงินรวมของแผนงาน ตามมติคณะกรรมการบริหารเมื่อ วันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามเสนอ</p> <p>๒. อนุมัติการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการและงบประมาณ ที่มีผลให้งบประมาณรวมของแผนงานเปลี่ยนแปลง จำนวน ๔ แผนงาน ๔ โครงการ ของสำนักสื่อดิจิทัล ตามเสนอ ดังนี้</p> <p>๒.๑ การเปลี่ยนแปลงที่มีผลให้งบประมาณรวมของแผนงานลดลง ๓ แผนงาน ดังนี้</p>

เรื่อง	สรุปสาระสำคัญ/ข้อสังเกต/มติที่ประชุม
	<p>๒.๑.๑ แผนงานที่ ๑ ผลิตภัณฑ์และบริการที่น่าเชื่อถือไว้วางใจ</p> <p>๑ โครงการ คือ โครงการผลิตรายการวิทยุและพอดคาสต์</p> <p>๒.๑.๒ แผนงานที่ ๒ สร้างการเข้าถึงที่หลากหลายและเป็นธรรมชาติ</p> <p>๑ โครงการ คือ โครงการผลิตและสร้างสรรค์เนื้อหาออนไลน์ (Content Marketing)</p> <p>๒.๑.๓ แผนงานที่ ๓ ขยายฐานผู้ชมกลุ่มใหม่</p> <p>๑ โครงการ คือ โครงการพัฒนาภาพลักษณ์และการตลาดด้านดิจิทัล (Digital Branding) โดยการปรับลดงบประมาณของทั้ง ๓ แผนงานนี้จะต้องไม่กระทบกับผลผลิตและผลลัพธ์ของแผนงานที่คณะกรรมการได้เคยพิจารณาเห็นชอบไว้แล้ว</p> <p>๒.๒ การเปลี่ยนแปลงที่มีผลให้งบประมาณรวมของแผนงานเพิ่มขึ้น</p> <p>๑ แผนงาน คือ แผนงานที่ ๕ เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนา</p> <p>๑ โครงการ คือ โครงการพัฒนาช่องทางและเทคโนโลยีสื่อดิจิทัล (Platform & Technology) โดยให้โครงการนี้เป็นเพียงการเตรียมการสำหรับการหลอมรวมการเผยแพร่รายการของไทยพีบีเอสให้เป็นหนึ่งเดียวซึ่งจะเป็นกิจกรรมที่ฝ่ายบริหารจะต้องนำเสนอคณะกรรมการนโยบายเพื่อขออนุมัติการดำเนินการตามแผนงานและงบประมาณของปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป</p> <p>๓. ให้ฝ่ายบริหารปรับปรุงแบบเสนออวาระให้มีรายละเอียดชัดเจนครบถ้วน ตามที่ได้ชี้แจงต่อที่ประชุม และให้นำข้อแนะนำของที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการ</p>
<p>๓. การจ้างผู้สอบบัญชีประจำปี ๒๕๖๗</p>	<p>สำนักตรวจสอบภายในได้ดำเนินการขออนุมัติการจ้างผู้สอบบัญชี ประจำปี ๒๕๖๗ ให้เป็นไปตามขอบเขตงาน (Term of Reference : TOR) พร้อมหลักเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอด้านเทคนิค การจ้างผู้สอบบัญชีของ ส.ส.ท. ประจำปี ๒๕๖๗ ตามที่คณะกรรมการนโยบายมีมติเห็นชอบให้ปรับปรุงแก้ไขเมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ และตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เรียบร้อยแล้ว ผลปรากฏว่าผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี ๒๕๖๗ ของ ส.ส.ท. คือ บริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด ในการนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีมติรับทราบผลการจ้างผู้สอบบัญชี และรายชื่อผู้สอบบัญชีประจำปี ๒๕๖๗ และให้นำเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายเพื่อพิจารณาอนุมัติ และเห็นชอบให้นำส่งรายชื่อผู้สอบบัญชีประจำปี ๒๕๖๗ ต่อสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน</p> <p>มติที่ประชุม อนุมัติการจ้างผู้สอบบัญชีประจำปี ๒๕๖๗ และเห็นชอบให้นำส่งรายชื่อผู้สอบบัญชีประจำปี ๒๕๖๗ ต่อสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนลงนามในสัญญาจ้างผู้สอบบัญชีต่อไป</p>
<p>๔. ขออนุมัติการจัดโครงสร้างหน่วยงานใหม่ภายใต้การกำกับดูแลของรองผู้อำนวยการ ส.ส.ท. ด้านพัฒนาองค์กร</p>	<p>ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายเมื่อวันที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ มีมติเห็นชอบให้มีตำแหน่งรองผู้อำนวยการ ส.ส.ท. ด้านพัฒนาองค์กร เพื่อสนับสนุนภารกิจของผู้อำนวยการ ส.ส.ท. ในการบริหารยุทธศาสตร์ให้บรรลุเป้าหมาย โดยเฉพาะในภารกิจสำคัญเร่งด่วนตามมติคณะกรรมการนโยบาย คือ การเปลี่ยนผ่านองค์กรตามทิศทางมุ่งสู่ Digital Transformation และการจัดหารายได้ ตลอดจนกำกับดูแลหน่วยงานในความรับผิดชอบและพัฒนาหรือสร้างทีมงานที่มีสมรรถภาพ สอดคล้องกับภารกิจ ส.ส.ท. นั้น</p> <p>ฝ่ายบริหารจึงนำเสนอโครงสร้างการกำกับดูแลภายใต้กลุ่มงานด้านพัฒนาองค์กร ออกแบบให้เป็นหน่วยงานที่มีความคล่องตัวในการดำเนินงานบริหารด้านพัฒนานวัตกรรม และการพัฒนาสารสนเทศของ ส.ส.ท. โดยเสนอจัดตั้งหน่วยขับเคลื่อนยุทธศาสตร์รูปแบบ</p>

เรื่อง	สรุปสาระสำคัญ/ข้อสังเกต/มติที่ประชุม
	<p>พิเศษเพิ่มขึ้นอีก ๒ ศูนย์ คือ ศูนย์พัฒนานวัตกรรมการสื่อสารสาธารณะ และศูนย์พัฒนาระบบงานสารสนเทศ</p> <p>ที่ประชุมมีความเห็นว่าภารกิจของทั้ง ๒ ศูนย์ไม่สะท้อนถึงการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันได้ชัดเจนนัก ประกอบกับศูนย์พัฒนาระบบงานสารสนเทศ ควรกำหนดภารกิจให้ครอบคลุมถึงงานระบบสารสนเทศทั้งองค์การ หรืออาจทบทวนให้ฝ่ายสารสนเทศรวมอยู่ในศูนย์ดังกล่าวเพื่อขับเคลื่อนให้เกิดการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ และขณะเดียวกันภารกิจของศูนย์พัฒนานวัตกรรมการสื่อสารสาธารณะ ยังดูไม่แตกต่างจากศูนย์สื่อสารและส่งเสริมการตลาดเพื่อสื่อสารสาธารณะ ดังนั้น จึงควรพิจารณาว่าอาจรวมกันได้หรือไม่ ประกอบกับยังไม่มีรายละเอียดที่แสดงให้เห็นถึงงบประมาณที่จะโอนย้ายให้กับทั้ง ๒ ศูนย์ที่ขออนุมัติใหม่นี้ อย่างชัดเจน ดังนั้น ควรรายงานผลการดำเนินงานของทั้ง ๒ ศูนย์ต่อคณะกรรมการนโยบายรับทราบภายในเดือนธันวาคมนี้</p> <p>มติที่ประชุม</p> <ol style="list-style-type: none"> อนุมัติการปรับโครงสร้างองค์กร ให้จัดตั้ง ศูนย์พัฒนานวัตกรรมการสื่อสารสาธารณะ และศูนย์พัฒนาระบบงานสารสนเทศ เพิ่มขึ้นอีก ๒ ศูนย์ มีโครงสร้างการดำเนินงานขึ้นตรงต่อรองผู้อำนวยการ ส.ส.ท. ด้านพัฒนาองค์การ ตามเสนอใหม่ต่อที่ประชุมคณะกรรมการนโยบาย ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ รับทราบการโอนย้ายอัตรากำลังภายใน จำนวน ๑๔ อัตรา ภายใต้กรอบอัตรากำลังที่คณะกรรมการนโยบายกำหนดโดยไม่เพิ่มอัตรากำลัง ตามเสนอ ทั้งนี้ ให้ผู้อำนวยการ ส.ส.ท. มีอำนาจอนุมัติการจ้างลูกจ้างโครงการเพิ่มเติมโดยให้เป็นไปตามระเบียบ ส.ส.ท. กำหนด มอบหมายให้ผู้อำนวยการ ส.ส.ท. และรองผู้อำนวยการ ส.ส.ท. ด้านพัฒนาองค์การ นำข้อเสนอแนะที่ประชุมไปดำเนินการ
<p>๕. รายงานความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่มีผลมาจากการรวบรวมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ โดยสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๖</p>	<p>ประธานสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ และผู้แทนสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ นำเสนอรายงานความคิดเห็นและข้อเสนอแนะสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการไตรมาส ๒/๒๕๖๖ ซึ่งประมวลจากการรับฟังความคิดเห็นทั้ง ๕ ภูมิภาค จำนวนทั้งสิ้น ๒๒ เวที ประกอบด้วย การรับฟังความคิดเห็นเพื่อพัฒนาคุณภาพรายการ จำนวน ๑๒ เวที การรับฟังความคิดเห็นภายใต้สถานการณ์และบริบทพื้นที่ จำนวน ๖ เวที และการรับฟังความคิดเห็นเพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในรูปแบบออนไลน์ จำนวน ๔ เวที โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น ๑,๒๑๑ คน จากภาคีเครือข่าย ๓๒๘ องค์กร</p> <p>สำนักเครือข่ายและการมีส่วนร่วมสาธารณะนำเสนอบทวิเคราะห์จากประมวลความคิดเห็นและข้อเสนอแนะดังกล่าว โดยสรุปว่า การดำเนินงานของสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการในไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๖ สามารถบริหารจัดการงบประมาณตามเป้าหมายที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ การจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นเพื่อพัฒนาคุณภาพรายการ ได้ความเห็นและคำแนะนำของประชาชนจากทุกภูมิภาคที่สอดคล้องในทิศทางเดียวกัน ส่วนการรับฟังความคิดเห็นและคำแนะนำทางช่องทางสื่อออนไลน์ ยังมีข้อจำกัดด้านทักษะและการใช้เครื่องมือเก็บข้อมูลจึงไม่สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้ชมผู้ฟังได้ สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการจึงตั้งคณะทำงาน Digital Transformation เพื่อพัฒนาวิธีการรับฟังความคิดเห็นเพื่อพัฒนาคุณภาพรายการที่ให้บริการบนสื่อดิจิทัล และจัดเวทีรับฟังแบบพบหน้า ในการนี้ เพื่อให้สามารถนำผลการรับฟังไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงคุณภาพได้ทันเวลา ฝ่ายพัฒนาภาคภูมิภาคได้ส่งข้อมูลความคิดเห็นจากการรับฟังในเบื้องต้นทั้งหมดให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว</p>

เรื่อง	สรุปสาระสำคัญ/ข้อสังเกต/มติที่ประชุม
<p>๖. รายงานประเมินผลใช้จ่ายเงินและทรัพย์สิน ของ ส.ส.ท. ประจำปี ๒๕๖๕ โดยผู้สอบบัญชีบริษัทธรรมนิติ</p>	<p>มติที่ประชุม รับทราบ</p> <p>ผู้สอบบัญชีบริษัทธรรมนิติ จำกัด รายงานการตรวจสอบการประเมินผลใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของ ส.ส.ท. ประจำปี ๒๕๖๕ โดยมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะสำคัญในประเด็นการประเมินผลการใช้จ่ายเงิน เช่น ผลการประเมินความสำเร็จของโครงการยังไม่สอดคล้องกับระยะเวลาในการดำเนินงานของแต่ละโครงการ จึงเสนอแนะให้เร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนงานโครงการเพื่อลดการผูกพันงบประมาณ ส่วนการประเมินผลการบริหารทรัพย์สินและการใช้ประโยชน์พบว่าการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผน จึงควรกำหนดแผนการจัดซื้อจัดจ้างและระยะเวลาที่จะจัดซื้อจัดจ้างเสร็จสิ้นให้ชัดเจน หากมีการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผน ควรกำหนดให้แต่ละโครงการอธิบายเหตุผลประกอบ เพื่อให้มีข้อมูลมาวิเคราะห์หาแนวทางแก้ไขให้ตรงเป้าหมาย</p> <p>ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะว่า ผู้สอบบัญชีควรแยกงบประมาณให้ชัดเจนมากขึ้นว่า กรณีใดเป็นงบประมาณของโครงการที่มีระยะเวลาดำเนินการเกิน ๑ ปีงบประมาณ (งบผูกพัน) และกรณีใดเป็นงบประมาณที่ตั้งไว้สำหรับปีงบประมาณแต่ดำเนินการหรือเบิกจ่ายไม่ทันในปีงบประมาณนั้น (งบเหลืออมปี)</p> <p>มติที่ประชุม รับทราบรายงานการประเมินผลใช้จ่ายเงิน และทรัพย์สิน ของ ส.ส.ท. ประจำปี ๒๕๖๕ โดยผู้สอบบัญชี บริษัทสอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ตามเสนอ และให้นำข้อแนะนำของที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการ</p>
<p>๗. รายงานความคืบหน้าการประเมินผลการดำเนินงาน ส.ส.ท. ประจำปี ๒๕๖๖</p>	<p>ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายเมื่อวันที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ มีมติรับทราบกรอบการประเมินผลการดำเนินงาน ส.ส.ท. ประจำปี ๒๕๖๖ และหลักการสรรหาคณะผู้วิจัยโครงการประเมินผลการดำเนินงาน ส.ส.ท. ประจำปี ๒๕๖๖ โดยให้คณะกรรมการประเมินผล ส.ส.ท. ประจำปี ๒๕๖๖ - ๒๕๖๗ นำข้อแนะนำของที่ประชุมไปพิจารณา และให้รายงานผลการดำเนินงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายเพื่อทราบต่อไป นั้น คณะกรรมการประเมินผลได้ดำเนินการตามข้อแนะนำเรียบร้อยแล้ว จึงรายงานที่ประชุมเพื่อทราบว่าได้ปรับปรุงรายละเอียดกรอบการประเมินผลให้เชื่อมโยงกับประเด็นสำคัญที่เป็นยุทธศาสตร์ขององค์การ และไม่เพิ่มเงื่อนไขให้มีคณะผู้วิจัยที่เชี่ยวชาญและชำนาญเพิ่มเติมในมิติสังคม และการประเมินด้านการสร้างภาคีพันธมิตรและเครือข่ายไว้ในกรอบการประเมิน เนื่องจากการจำแนกนักวิจัยที่มีความชำนาญในมิติดังกล่าวนั้นเป็นไปได้ยาก โดยนักวิจัยที่เชี่ยวชาญด้านนิเทศศาสตร์ หรือด้านเศรษฐศาสตร์ ส่วนใหญ่จะมีความรู้ความเข้าใจในมิติด้านสังคมด้วย จึงน่าจะสามารถประเมินผลในมิติดังกล่าวได้</p> <p>ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะให้พิจารณาคัดเลือกคณะผู้วิจัยที่เชี่ยวชาญด้านนิเทศศาสตร์ หรือด้านเศรษฐศาสตร์ ที่มีความเชี่ยวชาญและชำนาญในมิติสังคม หรือเป็นผู้ที่เคยทำงานร่วมกับเครือข่ายด้วย จะทำให้การประเมินเกิดประโยชน์ต่อ ส.ส.ท. มากขึ้น ส่วนการกำหนดวิธีการประเมินต้องสามารถวัดผลการประเมินภายนอกที่สามารถวัดการสร้างมูลค่าเพิ่มให้สังคมได้</p> <p>มติที่ประชุม รับทราบ รายงานผลการดำเนินการประเมินผลการดำเนินงาน ส.ส.ท. ประจำปี ๒๕๖๖ โดยให้คณะกรรมการประเมินผล ส.ส.ท. ประจำปี ๒๕๖๖ - ๒๕๖๗ นำข้อแนะนำของที่ประชุมไปพิจารณา</p>

เรื่อง	สรุปสาระสำคัญ/ข้อสังเกต/มติที่ประชุม
<p>๘. ทิศทางในอนาคตของ ALTV</p>	<p>ฝ่ายบริหารนำเสนอรายงานทิศทางในอนาคตของ ALTV เพื่อหารือเป็นการเบื้องต้น โดยวิเคราะห์จากเป้าหมายและผลลัพธ์ของ ALTV นับแต่เปิดดำเนินการเมื่อปี ๒๕๖๓ จนถึงปัจจุบัน งบประมาณในแต่ละปี และวิเคราะห์สถานการณ์การรับชมสื่อเด็กทั้งไทยและต่างประเทศโดยเฉพาะในอังกฤษ จึงเสนอแนวคิดกลยุทธ์ทางออกและรูปแบบการทำงานของ ALTV ในอนาคต พร้อมแผนการดำเนินงานเพื่อกำหนดทิศทางในอนาคตของ ALTV ต่อไป ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - เดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๖ หารือประเด็นการพิจารณากับ คณะกรรมการนโยบาย หรือ พิจารณาผ่านคณะทำงานหรือใช้กลไกอนุกรรมการ - เดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๖๗ พิจารณาข้อมูล - เดือนเมษายน ๒๕๖๗ สรุปผลและจัดทำข้อเสนอ - เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗ รายงานต่อคณะกรรมการนโยบาย เพื่อกำหนดนโยบาย และงบประมาณปี ๒๕๖๘ <p>ที่ประชุมเห็นว่าการดำเนินงานของ ALTV เป็นภารกิจสำคัญของ ส.ส.ท. และมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อระบบการศึกษาของประเทศ เพราะอุตสาหกรรมของสื่อโทรทัศน์ดิจิทัลทั้งในขณะ เริ่มต้นจนถึงปัจจุบันยังไม่มีผู้ประกอบการโทรทัศน์สำหรับเด็กและครอบครัว การวางแผน การดำเนินงานของ ALTV ในอนาคตจึงควรศึกษาเพิ่มเติมเพื่อออกแบบทางเลือกและ แผนการดำเนินงานให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยคำนึงถึงทรัพยากร (สถานที่ เครื่องมือ และคน) และต้นทุน</p> <p>มติที่ประชุม รับทราบ และให้ฝ่ายบริหารนำข้อเสนอแนะที่ประชุมไปพิจารณา ดำเนินการ ก่อนนำเสนอคณะกรรมการนโยบายเพื่อพิจารณาต่อไป</p>
<p>๙. สรุปสาระสำคัญจากการ ประชุมคณะกรรมการบริหาร</p>	<p>รับทราบสรุปสาระสำคัญจากการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๖ วันอังคารที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖</p>
<p>๑๐. รับรองรายงานการประชุมและ สรุปการประชุมคณะกรรมการ นโยบาย</p>	<p>รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบาย ครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๖ วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามที่ปรับแก้ไข และรับรองสรุปรายงานการประชุม คณะกรรมการนโยบาย ครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๖ วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อเผยแพร่ทางเว็บไซต์ ตามเสนอ</p>

หมายเหตุ ในการประชุมครั้งนี้ คณะกรรมการนโยบายเลื่อนวาระการประชุม ๒ เรื่อง ดังนี้

๑. รายงานการติดตามการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการนโยบาย ไตรมาสที่ ๑ - ๒/๒๕๖๖
๒. รายงานงบการเงิน ไตรมาส ๒/๒๕๖๖